

สพฐ.ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่ง ผอ. สพท.

นำเสนอเมื่อ : 16 ต.ค. 2567

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ศธ 04009/ว 6449 ความว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ โดยสับเปลี่ยนกับตำแหน่งว่างทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2567

และย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนตำแหน่งว่างเดิม

รวมทั้งมีคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และวันที่ 3 ตุลาคม 2567 รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2381/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2417-2418/2567 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ว่าง (เพิ่มเติม) และจะว่างจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น จำนวน 4 อัตรา คือ

- 1) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
- 2) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
- 3) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
- 4) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

การนี้

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร จัดการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขับเคลื่อนงานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

ได้อย่างคล่องตัว บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ยกเว้นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567) บันทึกแจ้งความจำนงไปปฏิบัติราชการ

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ว่างดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับย้าย ทั้งนี้

ขอให้จัดส่งข้อมูลการแจ้งความจำนงไปปฏิบัติราชการฯ (ตามแบบบันทึกที่ส่งมาพร้อมนี้)

ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทาง QR Code โดยด่วน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม

2567 ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 2 ชั้น

6) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๕๒๙



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ โดยสับเปลี่ยนกับตำแหน่งว่างทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนตำแหน่งว่างเดิม รวมทั้งมีคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๓๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๔๑๗ - ๒๔๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ว่าง (เพิ่มเติม) และจะว่างจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น จำนวน ๔ อัตรา คือ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และ ๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ การนี้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขับเคลื่อนงานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างคล่องตัว บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗) บันทึกแจ้งความจำนงไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ว่างดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับย้าย ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลการแจ้งความจำนงไปปฏิบัติราชการฯ (ตามแบบบันทึกที่ส่งมาพร้อมนี้) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทาง QR Code โดยด่วน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคล นอกลสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

“เรียนดี มีความสุข”

ช่องทางการจัดส่งข้อมูล
ตำแหน่ง ผอ.สพพ.